

Cát Bi, ngày 12 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
MỘT SỐ KHUYẾN CÁO VỀ BIẾN THỂ COVID-OMICRON MỚI

Kính gửi: Các đ/c CBGVNV, các bậc PHHS

Nhưng ngày gần đây, số mắc COVID-19 mới trên cả nước gia tăng trở lại sau thời gian dài. Theo báo cáo kết quả giám sát biến chủng của Tổ chức Y tế thế giới tuần qua cho thấy biến thể XBB.1.5 chiếm tỉ lệ 47,1% trong các trường hợp nhiễm bệnh. Đến nay biến thể XBB.1.5 đã được phát hiện tại 94 quốc gia; Biến thể XBB là một biến thể thuộc chủng Omicron xuất hiện trên thế giới từ tháng 10-2022;

Tại Việt Nam, biến thể XBB.1.5 xuất hiện từ tháng 1-2023 và cũng được Bộ Y tế cảnh báo biến chủng có khả năng lây lan nhanh hơn. Cho đến nay, Bộ Y tế chưa công bố biến chủng mới xuất hiện tại Việt Nam;

Các chuyên gia cũng nhận định thời tiết giao mùa tại miền Bắc là điều kiện thuận lợi cho các loại vi rút phát triển, trong đó có vi rút SARS-CoV-2. Hiện tiêm vắc xin COVID-19 vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, giám thiêu bệnh nhân chuyên năng và nhập viện;

Để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Trường MN Cát Bi gửi đến các đồng chí CBGVNV, các bậc phụ huynh học sinh một số khuyến cáo của Bộ y tế về biến thể Covid-Omicron mới, đề nghị các đ/c CBGVNV và PHHS đọc và tìm hiểu để có các biện pháp phòng chống dịch cho cả nhân và trẻ một cách tốt nhất:

I. HÃY ĐEO KHẨU TRANG VÌ BIẾN THỂ COVID-OMICRON MỚI:

I. Điểm khác biệt, gây tử vong mà không thể phát hiện được là:

- + Không ho.
- + Không sốt.

2. Thường xảy ra các triệu chứng sau:

- + Đau xương khớp.
- + Đau đầu.
- + Viêm cổ họng.
- + Viêm phổi.

+ Yêu một cơ thể.

+ Không thêm ăn.

+ Biến thể COVID-Omicron mới : độc hơn biến thể Delta gấp 5 lần nên dĩ nhiên có tỷ lệ tử vong cao hơn.

+ Mất ít thời gian hơn để đi đến tình trạng nhiễm trùng, và đôi khi không có triệu chứng gì trước khi tình trạng trở nên nhiễm trùng.

II. VI VẬY CÁC Đ/C CBGVNV VÀ PHHS CẦN LƯU Ý:

+ Nhiễm biến thể COVID-Omicron mới không gây ra nhiều triệu chứng ở vùng mũi họng, mà ảnh hưởng trực tiếp đến phổi, nơi được coi là cửa sổ của sự sống và do vậy gây tử vong rất nhanh.

+ Thực tế điều trị thì một số bệnh nhân nhiễm biến thể COVID-Omicron mới không bị sốt hoặc bị đau, nhưng bao cao có viêm phổi trên phim chụp X-quang.

+ Điều này có nghĩa là virus sẽ phát tán trực tiếp đến phổi, dẫn đến suy hô hấp nhanh, do viêm cấp tính nguy hiểm đường hô hấp, với các tổn thương nặng ở phổi do virus gây ra.

+ Xét nghiệm test nhanh ngay mũi thường âm tính với biến thể COVID-Omicron mới, và do vậy ngày càng có nhiều âm tính giữa trong các xét nghiệm dịch mũi họng.

+ Biến thể COVID-Omicron mới có khả năng lây nhiễm nhanh hơn cũng như lần tránh miễn dịch từ vắc-xin tốt hơn so với các biến chủng hiện nay.

+ Hãy cẩn thận, tránh tới đa những nơi đông người, giữ khoảng cách 1,5m khi giao tiếp kể cả những người không có biểu hiện gì (ho, hắt hơi...), đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên.

Trường MN Cát Bi thông báo để các đ/c CBGVNV, các bậc phụ huynh học sinh trường được biết, phối hợp thực hiện việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho trẻ nghiêm túc.

Nhà trường trân trọng thông báo./.



TM NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh